

BGRIM – พร้อมบุก ถ้าเล่นบวก

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... เรื่องของการลงทุน บางครั้งมันก็อาจจะมีบางอย่างที่คาดไม่ถึงหรือท้อแท้หรือจะว่าไปแล้ว มันเป็นเรื่องของการคาดหวังในอนาคตทั้งนั้นแหละ... ปัจจุบันเป็นอย่างไร ในอนาคตนั้น อาจจะไม่ใช่ว่าที่เราคาดหวังไว้เลยก็ได้ แต่ส่วนใหญ่ เราคาดว่ามันจะต้องดีกันทั้งนั้น แต่ถ้าเกิดพลิกขึ้นมา การที่ไม่ดีในเรื่องที่ต่างไปจากเราคาดหวังไว้ เราก็ต้องเข้าใจมันให้ได้ซะครับ อย่าไปร้องโอดครวญอะไรมาก เพราะเราต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงมาก่อนหน้านี้แล้ว... ถ้าจะมีใครโอดครวญ นั่นแปลว่า ยังไม่เข้าใจอะไรจริงไม่ว่าจะผิดคาดไปมากกว่าที่เราคิด แล้วจะร้องโอดครวญว่าไม่เอาใช่ ไม่น่าเป็นไปได้ หุ่นไม่น่าจะลงขนาดนั้น หรือจะอะไรก็ตาม เราต้องเข้าใจและเข้าใจในความเสี่ยงต่างๆ ที่มีอยู่นั้นให้ได้... แล้วยิ่งถ้าเจออะไรที่อาจจะเหนือการคาดหมายมากๆ ด้วยแล้วนั้น ก็อย่าตกใจล่ะครับ ทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้น เห็นๆ กันอยู่แล้วนี่หาใครจะไปรู้ว่า สัญญาณน้ำมันดับสว่างหน้า จะลงถึงขั้นติดลบได้ ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงจะมีไหมก็ไม่รู้เลยนะ นี่ถ้าจะแปลเอาตามความหมายที่เกิดขึ้น คนขายน้ำมัน ต้องแถมเงินให้คนซื้อไปอีกด้วยเลยนะนั่น คนซื้อเอาน้ำมันไปทิ้ง แล้วเก็บเงินไว้เฉยๆ ยังได้เลย... ในความเป็นจริงมีไหม ไม่มีหรอก แต่ในโลกของการลงทุน มันมีอะไรเกิดขึ้นได้เสมอ... อย่างหุ่นที่เอามาเข้าบาดตาเซียนวันนี้ ก็อาจจะเป็นการคาดหวังไว้ล่วงหน้าว่า โอกาสขึ้นจะมีมากน้อยแค่ไหน ยังไม่ยืนยัน แต่ถ้าขึ้น ก็พร้อมจะซื้อ พร้อมจะไล่... อ้าว แล้วเอามาดูทำไมล่ะ ตัวอื่นๆ ที่จะขึ้นจริงๆ หรือ สัญญาณขึ้นแล้วซัดๆ ก็มี ไม่เอามาละ... ก็แค่เอามาบอกครับ ไม่ขึ้น ก็ไม่เล่นสิ

ดูตามเกม... ช่วงนี้จะเห็นหุ่นบางตัว มีการโยนซื้อโยนขาย แล้วออร์เดอร์ผ่านหน้าผ่านตาแบบน่าสนใจ ก็อย่างที่กล่าวแหละครับ บางทีผ่านบ่อย ก็อดใจไม่ได้ที่จะกดกราฟดูตามบ่อยๆ ด้วยเช่นกัน

แนวรับ : ... 43.0-42.0 หรือ ต้องไม่ต่ำกว่า 40.0 ดีที่สุด

เป้าหมาย : ... 45.0 และ 46.0 ซึ่งถ้าขึ้น 46.0 ได้ ก็ยังนำตาม

Price Chart...(BGRIM)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BGRIM... เป็นเรื่องพื้นฐานของการเรียนเรื่องเทคนิคเลยนะครับ ซึ่งอย่างน้อยๆ ต้องเรื่องของเส้น MA. ต้องให้ได้ก่อน แล้วก็ไม่ต้อง MA. อะไรที่มีหน้าววยมากนั้นก็ได้อะแค่ SMA25days อย่างเดียวเหนือเมฆก็บอกว่า พอดีหากินได้เป็นรอบๆ แล้วล่ะนะ อาจจะไม่ได้อีกที่ที่สุด หรือ ขายได้สูงๆ ที่สุด... แต่ตามสัญญาณแนวโน้มที่เขากบอกให้เราเห็น เราก็ทำตามไปภาพนี้ ไม่ต่ำกว่า 40.0 ไว้ก่อน ยังถือว่าน่าสนใจ และเราได้เห็นรูปแบบการแกว่งตัว ที่อาจจะหวัง หรือ คาดไว้ล่วงหน้าว่า ถ้าเราเห็นการขึ้นระดับ 45.0 หรือ ยิ่งถ้าขึ้นระดับ 46.0 ได้อย่างมั่นคงด้วยแล้วนั้น เราก็จะได้รูปแบบราคา ในการกลับตัวเลยนะ มองขึ้นยาวได้(...?)